

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Chí Tường - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện quý I/2022

Ngày 29 tháng 3 năm 2022, UBND huyện tổ chức họp phiên UBND huyện để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 và triển khai một số nội dung trọng tâm khác. Dự chỉ đạo phiên họp có đồng chí Phạm Hải Châu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; có đồng chí Y Hồng Nhân - Phó Chủ tịch HĐND, đồng chí Hiêng Thị Hồng - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên UBND huyện và lãnh đạo đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và một số cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện¹.

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương tham dự báo cáo, thảo luận và đề xuất góp ý các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực; ý kiến tham gia của Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Đồng chí Nguyễn Chí Tường - Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

I. Về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2022.

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022 trên địa bàn huyện sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu về trồng trọt, chăn nuôi đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển biến tích cực; đã chuẩn bị tốt các điều kiện và triển khai trồng rừng theo đúng kế hoạch. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng khá, giá cả thị trường ổn định. Chất lượng giáo dục được nâng lên, thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, các lễ hội mừng xuân diễn ra sôi nổi. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư, các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng quy trình. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số hạn chế, yếu kém và khó khăn nhất định như: Tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng còn xảy ra; dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca mắc bệnh tăng mạnh sau dịp Tết Nguyên đán gây tâm lý lo lắng cho người dân; tình trạng vi phạm liên quan đến

¹ Gồm: Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi; Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Hồi; Hạt Kiểm lâm huyện; Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông; Trung tâm MT&DV đô thị huyện; Trung tâm GDNN&GDTX; Ban quản lý DAĐTXD huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Trung tâm Y tế huyện; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

pháo các loại và tai nạn giao thông chết người vẫn còn xảy ra; an ninh, trật tự an toàn xã hội chưa thật sự đảm bảo.

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

II. Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Báo cáo chỉ đạo, điều hành, Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội. Quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức. Khắc phục kịp thời các khuyết điểm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ ra trong năm 2021, trong đó gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với các nội dung khuyết điểm liên quan đến các cơ quan, đơn vị tránh lặp lại trong năm 2022. Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được giao hàng tuần, hàng tháng, các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022 để thực hiện. Chủ động, kịp thời báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện các vấn đề nổi cộm, phát sinh vượt thẩm quyền để cùng tháo gỡ, khắc phục.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình số 126/CTr-UBND ngày 13/01/2022²; Công văn số 683/UBND huyện ngày 16/3/2022³; Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022⁴; Kế hoạch số 592/KH-UBND ngày 09/3/2022⁵. Tiếp tục quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới. Không chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, Quyết tâm bảo vệ sự an toàn của người dân và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch phân công, chuẩn bị tốt các nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy trong Quý II năm 2022 đạt yêu cầu về chất lượng và đảm bảo về thời gian, quy trình, quy định⁶.

² Về Chương trình công tác trọng tâm ngay từ đầu năm 2022.

³ Tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

⁴ Về Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2022.

⁵ Về Phát huy ưu điểm và khắc phục sửa chữa khuyết điểm năm 2021 của Tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện.

⁶ Trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: *Đề án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Plei Kần đến năm 2030; Đề án quy hoạch chi tiết Khu Đông Nam thị trấn Plei Kần; Phương án quản lý Cây xanh trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Đô thị loại IV); Xin ý kiến về kế hoạch tuyển dụng viên*

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung Đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt kỳ họp lần thứ 4, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (*dự kiến tháng 6/2022*).

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ mùa theo kế hoạch; triển khai các phương án phòng chống hạn hán ở cây trồng; Chủ động rà soát các công trình xung yếu để xây dựng kế hoạch phòng chống lũ bão không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi và trên cây trồng.

- Triển khai thực hiện tốt mục tiêu trồng rừng năm 2022, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc diện tích đã trồng; tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ, phòng chống cháy rừng một cách hiệu quả nhằm góp phần bảo vệ rừng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép và các trường hợp vi phạm lâm luật khác,...

- Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch, các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị; tập trung đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy; kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

- Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo; tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; duy trì công tác tiếp dân tại trụ sở.

- Tăng cường công tác phối hợp, trách nhiệm trong giải quyết công việc giữa các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (*kể cả đơn vị, địa phương là đơn vị phối hợp*), chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Các phòng, ban cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ; các xã, thị trấn cần chủ động liên hệ, phối hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ khó khăn, trọng tâm. Không để công việc tồn đọng, một nội dung nhưng báo cáo nhiều lần vẫn không đạt chất lượng, không đảm bảo thời gian yêu cầu...

- UBND các xã, thị trấn tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy để lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị để giải quyết dứt điểm tình trạng tảo hôn trên địa bàn.

- Các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên rà soát các nội dung, nhiệm vụ, công việc được giao để chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực để chỉ đạo, giải quyết (*Các Phó Chủ tịch UBND*

huyện lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, địa phương)

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc diện tích cao su, cà phê và các loại cây trồng hiện có để tăng năng xuất chất lượng cây trồng, nghiên cứu đổi mới giống cây trồng chuyển sang trồng cây ăn quả có năng xuất chất lượng cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của huyện; chuyển đổi một số diện tích cây mì kém hiệu quả chuyển đổi sang trồng cây mắc ca, cà phê, cây ăn quả để đảm bảo vừa đạt chỉ tiêu và tăng thu nhập cho người dân.

- Chủ động rà soát các công trình, khu vực xung yếu để chủ động khắc phục, sửa chữa nhằm phòng, chống thiên tai (*hạn hán, lũ bão*) không để bị động, bất ngờ.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn, trồng **thêm 300 ha** rừng, ngoài chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 (*trồng mới 500 ha rừng*), ưu tiên các hình thức kêu gọi doanh nghiệp đầu tư. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, tập trung chăm sóc diện tích rừng trồng hiện có.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện thành lập Tổ chuyên gia, nghiên cứu, xác định các loại cây dược liệu phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, có năng suất, giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định và khu vực trồng từng loại, để tuyên truyền, vận động người dân tham gia và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

- Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình OCOP năm 2022 đảm bảo hiệu quả, thực chất, tránh hình thức, phô trương, làm theo phong trào.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc xây dựng thôn (*làng*) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng về xây dựng Thôn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí đối với tất cả các thôn (*làng*) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2022 –2025⁷ (*ban hành ngay sau khi Huyện uỷ ban hành Kế hoạch thực hiện*).

- Chủ trì, phối hợp với Trạm Quản lý thủy nông và Ủy ban nhân dân xã Pờ Y, Đăk Xú tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân không xả rác thải xuống lòng kênh và hai bên bờ kênh thủy lợi Đăk Hniêng gây tắc nghẽn lòng kênh và ô nhiễm môi trường; kiên quyết xử lý các hộ dân cố tình vi phạm.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

⁷ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí về “*thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số*” trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 -2025.

- Tổ chức đánh giá thực trạng hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có trên địa bàn huyện để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến; đồng thời dự thảo Nghị quyết (*hoặc kết luận*) của Ban Thường vụ Huyện ủy chuyên đề về nội dung này; hoàn thành và tham mưu UBND huyện và trình Ban Thường vụ Huyện ủy **tháng 4/2022**; Trong quá trình xem xét các hồ sơ thành lập Hợp tác xã kiểu mới, phải kiểm tra cụ thể không chạy theo số lượng nhằm đảm bảo Hợp tác xã trên địa bàn hoạt động đúng với Luật Hợp tác xã 2012 quy định; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các Hợp tác xã, kiên quyết xử lý, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các Hợp tác xã hoạt động không đúng theo điều lệ, quy định.

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện tốt thu Ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới. Tích cực khai thác nguồn thu từ việc khai thác quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tăng cường chống thất thu, thu nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng thuế phát sinh. Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

- Tổ chức thực hiện theo trình tự thủ tục đối với các công trình đã được triển khai thực hiện trong năm 2022; căn cứ tình hình thực tế, trình Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện xem xét điều chỉnh một số hạng mục công trình trong Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đơn vị thi công đẩy mạnh thi công xây dựng công trình, kịp thời, xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu...; tạo chuyển biến rõ nét trong kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lựa chọn các sản phẩm đạt OCOP 3 sao để tham gia Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn; đồng thời lựa chọn các sản phẩm để tham gia Phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu năm 2022 tại huyện Tư Mơ Rông.

- Tham mưu thực hiện có hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về Kế hoạch xóa nhà tạm trên địa bàn huyện.

- Tổ chức rà soát lại các Phương án, Kế hoạch, Quyết định,... của UBND huyện trong việc thực hiện quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trật tự đô thị,... để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, cho chủ trương điều chỉnh các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành. **Hoàn thành trong tháng 4/2022.**

- Chủ động rà soát, đối chiếu các quy định liên quan đến lộ trình phấn đấu lên đô thị loại IV, cách thức chấm điểm và triển khai hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện chấm điểm các tiêu chí đánh giá phân loại đô thị hàng năm để

tham mưu, đề xuất UBND huyện các nhiệm vụ, giải pháp cũng như bố trí vốn đầu tư nhằm đạt được đô thị loại IV.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiến hành khảo sát, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 865a/KH-UBND về dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Ngọc Hồi theo hướng tinh gọn, diện tích lớn.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường, nhất là công tác quản lý tài nguyên đất trên địa bàn huyện (*như khai thác đất, san lấp mặt bằng trái pháp luật*).

6. Phòng Lao động, Thương binh và Xã Hội:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp đến người lao động thường xuyên để người lao động nắm bắt kịp thời và tham gia tuyển dụng, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. rà soát, lập danh sách người lao động chưa có việc làm tại địa phương, chủ động liên hệ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn.

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo nghề năm 2022, phấn đấu năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

7. Phòng Văn hóa Thông tin huyện:

- Chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện khẩn trương báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Kon PLong **trước ngày 08/4/2022**; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị thảo luận về lộ trình phát triển du lịch trên địa bàn. Từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương, thời gian thực hiện theo lộ trình, các giải pháp, thủ tục để về phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện. Phấn đấu trong năm 2022, có 02 làng Đăk Mé xã Pờ Y và làng Đăk Răng xã Đăk Dục được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là điểm đến về du lịch.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử huyện Ngọc Hồi thành Ban chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Ngọc Hồi và thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo **trước ngày 15/4/2022**. Tham mưu lựa chọn tối thiểu 01 dịch vụ đô thị thông minh, các xã tối thiểu 01 loại hình dịch vụ thông minh (*theo Nghị quyết 09-NQ/TU*) để trình Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét và tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

- Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng lộ trình sửa chữa, bảo tồn, phục hồi nhà Rông trên địa bàn huyện, trong đó xác định lộ trình thực hiện cụ thể và nguồn lực thực hiện⁸.

⁸ Kế hoạch số 3266/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UBND huyện

8. Phòng Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hạn chế việc chuyển nhượng đất ở, đất sản xuất dẫn đến thiếu đất ở, đất sản xuất; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất trên địa bàn.

9. Phòng Y tế:

- Chủ trì phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện công khai kế hoạch, lịch tiêm, lộ trình tiêm để tạo sự đồng thuận trong cộng đồng trong công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 (*hiện nay tỷ lệ tiêm mũi 3 tăng cường tại các xã Đăk Ang, Đăk Xú, Sa Loong đạt thấp*).

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue.

10. Phòng Nội vụ:

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức triển khai các nội dung liên quan về cải cách thủ tục hành chính; chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu năm 2022, huyện Ngọc Hồi đạt top 3 toàn tỉnh, nhất là các nội dung bị điểm trừ, mất điểm của năm trước; theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện hàng năm tổ chức đánh giá các chỉ tiêu CCHC trong tháng 11, trình Ban Thường vụ Huyện ủy trong tháng 12 để làm cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng cuối năm đối với các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan.

11. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện:

- Thường xuyên hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn Châu phi, dịch cúm gia cầm, dịch bệnh LMLM, viêm da nổi cục trên Trâu, bò... không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn cho các xã, thị trấn và người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện và Chi cục chăn nuôi thú y; tăng cường kiểm soát giết tại lò giết mổ tập trung, không để tình trạng đưa gia súc từ địa phương khác đến địa bàn làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn huyện.

12. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Kan cử lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, kiên quyết xử lý người dân có hành vi đốt rác (*bãi rác cũ tại thôn 2, Đăk Kan*) gây ô nhiễm môi trường; thường xuyên phun hóa chất khử mùi tại khu vực bãi rác cũ cho

đến khi bãi rác mới hoàn thành đưa vào sử dụng và các chỉ đạo của UBND huyện⁹. Không để tái diễn tình trạng như thời gian vừa qua

13. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện: Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trên địa bàn huyện để khởi công; đồng thời thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư.

14. Công an huyện: Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” và các hành vi thu lợi bất chính bằng hình thức bảo kê, đòi nợ thuê, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm Kế hoạch số 3007/KH-BCĐ ngày 11/9/2021 của Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy.

15. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo về thời gian các Văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; báo cáo lãnh đạo UBND huyện xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương chậm trễ trong việc triển khai thực hiện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- BTT UBMTTQVN huyện và các đoàn thể;
- CVP, các PCVP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Chi cục Thuế huyện;
- CN VP ĐK đất đai huyện;
- Kho bạc NN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT huyện.
- Lưu: VT, TH.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Thanh Tùng

⁹ Công văn số 59/UBND-TH ngày 07/01/2022; Công văn số 259/UBND-TH ngày 28/01/2022; Công văn số 584/UBND-TH ngày 08/3/2022; Văn bản 622/UBND-TH ngày 11/3/2022